

กรมบัญชีกลางกลับลำไฟเขียวจ่ายเงินเดือนครูเพิ่ม 8%

นำเสนอเมื่อ : 6 มิ.ย. 2554

**อธิบดีกรมบัญชีการแจง ไร้ปัญหาจ่ายเงินเดือนครู ในส่วนที่เพิ่มขึ้น 8% แล้ว
หลังได้คำตอบจากกฤษฎีกา ขณะเดียวกันเกิดกระแส ข้าราชการหน่วยอื่น ร้องขึ้นเงินเดือนเพิ่ม...**

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งหนังสือถึงกรมบัญชีกลางให้เบิกจ่ายเงิน ข้าราชการครูและบุคลากร 8% ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) อนุมัติไปแล้วก่อนหน้านี้ เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบอำนาจในการพิจารณาเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร ก.ค.ศ.ไปแล้ว และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอไปแล้วด้วย

"ข้าราชการ และบุคลากรจะได้รับเงินเดือนในรอบนี้ ตั้งแต่เดือน เม.ย.54 รวมทั้งหมด 13% ก่อนแรก 5% เป็นการขึ้นเงินเดือนตามปกติของข้าราชการทั่วไป ส่วนก่อนที่สองเป็นเงินพิเศษอีก 8% แต่เนื่องจากกรมบัญชีกลางเห็นว่า แม้จะมีมติ ครม.รองรับแล้วก็ตาม แต่อำนาจการพิจารณาขึ้นเงินเดือนข้าราชการอยู่คณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) และ กงช.ก็ได้ส่งกรมบัญชีกลางหารือกับกฤษฎีกา เพื่อให้เกิดความชัดเจน"

สำหรับกรณีกรมบัญชีกลางสั่งให้ชะลอการเบิกจ่ายเงินข้าราชการและบุคลากร เพราะรอหนังสือหรือจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น นายรังสรรค์ กลาวว่า เมื่อมีการตอบกลับมาแล้วสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามปกติ เพราะเงินในส่วนที่เพิ่มขึ้นอีก 8% ได้มีการเบิกจ่ายไปแล้วตั้งแต่เดือน เม.ย. 2554

มีรายงานเพิ่มเติมจาก กงช.ว่า ขณะนี้ เริ่มมีกระแสการขอขึ้นเงินเดือนข้าราชการอย่างขว้าง ทำให้ กงช.เป็นห่วงว่า การขึ้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรในรอบนี้ สูงกว่าเงินเดือนของข้าราชการที่ขึ้นตามปกติถึง 8% ทำให้เกิดความไม่เสมอภาคด้านรายได้ เพราะข้าราชการทุกคนอยากมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ทำไมขึ้นเงินเดือนข้าราชการครูเพียงฝ่ายเดียว ทหาร ตำรวจและข้าราชการทั่วไป ควรมีอัตราการขึ้นเงินเดือนเท่าเทียมกัน ล่าสุด มีกระแสข่าวผู้พิพากษากำลังขอให้ กงช.ขึ้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ เพราะไม่ได้ขึ้นมาหลายปีแล้ว.

ที่มา ไทยรัฐ 6 มิถุนายน 2554

<http://www.thairath.co.th/content/eco/176980>

กรมบัญชีกลางไฟเขียวครุเบิกเงินเดือนใหม่

กรมบัญชีกลางแจ้งให้ครุเบิกเงินเดือนได้ตามคำสั่งปรับเงินเดือนใหม่ โดยไม่ต้องชะลอการเบิกจ่าย พร้อมเผยแพร่สถานศึกษาหลายแห่งเบิกจ่ายและอนุมัติไปแล้วตั้งแต่เดือนเม.ย.-พ.ค.54

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ให้ครุเบิกเงินเดือนตามที่มีคำสั่งปรับเงินเดือนต่อไปได้ โดยไม่ต้องชะลอการเบิกจ่าย พร้อมเผยแพร่สถานศึกษาหลายแห่งเบิกจ่ายและอนุมัติไปแล้วตั้งแต่เดือนเม.ย. และเดือนพ.ค.54

อนึ่ง ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.53 อนุมัติงบประมาณ 13,000 ล้านบาท สำหรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการทั้งข้าราชการประจำ ข้าราชการการเมืองทุกประเภท ข้าราชการสวนทองถิ่นและพนักงานองค์กรของรัฐ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ(กงช.)เสนอ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.54 เป็นต้นไป โดยปรับขึ้นเงินเดือน 5% และหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือน คือ ให้ปรับหลังจากเลื่อนขึ้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 เม.ย.54 ก่อน

ทั้งนี้ การปรับขึ้นเงินเดือนครุประมาณ 8% ในวันที่ 31 มี.ค.54 กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาปรับตาม พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) มีคำสั่งนั้น มีสถานศึกษาหลายแห่งทำการเบิกจ่ายเงินเดือนที่ปรับและกรมบัญชีกลางก็ได้อนุมัติแล้วตั้งแต่เดือนเม.ย.และ พ.ค.54 โดยการปรับเงินเดือนดังกล่าวจะปรับเงินเดือนประมาณ 8% ในวันที่ 31 มี.ค.54 ก่อนและเลื่อนขึ้นเงินเดือนตามรอบระยะเวลาปกติช่วง 6 เดือนแรกหลังจากนั้นก็ปรับเงินเดือนอีก 5% ตามหลักเกณฑ์ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเบิกจ่ายเงินเดือนครุตามคำสั่งไปแล้ว

"ที่มีประเด็นว่าให้ชะลอการเบิกจ่ายเงินนั้น เนื่องจากมีข้อสังเกตจาก กงช.จึงได้มีการหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งขณะนี้ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาแล้วแจ้งว่าการปรับเงินเดือนครุนี้เป็นอำนาจตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นจึงสามารถเบิกเงินเดือนครุตามที่มีคำสั่งปรับอัตราได้ สำหรับการขอใช้เงินงบประมาณก็จะมีกระบวนการกำหนดไว้อยู่แล้ว" นายรังสรรค์กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- [กรมบัญชีกลาง ถอดเว็บไซต์ ประกาศชะลอขึ้นเงินเดือนครู](#) **NEW!** 6 มิ.ย. 2554
- [ครูสุดเซ็ง! กรมบัญชีกลาง เบรก ศธ.ปรับขึ้นเงินเดือน8% ครูหัวโตนเรียกเงินเดือน](#) **ช็อต**

5 มิ.ย. 2554